

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 28 มกราคม 2565

ปีที่: 28

ฉบับที่: 6869

หน้า: 1 (กลาง), 27

Col.Inch: 77.12

Ad Value: 84,832

PRValue (x3): 254,496

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: JMT รุกปิดดีลแบ่งก่อตั้ง AMC กรุงเทพฯเคาะร่วมทุนกลางปี

JMT รุกปิดดีลแบ่งก่อตั้ง AMC กรุงเทพฯเคาะร่วมทุนกลางปี

รพท. ปลดล็อกเกณฑ์ร่วมทุนแบ่งก่อตั้ง AMC ส่งผลบวกกลุ่มบริหารหนี้ จับตา JMT และ KBANK ปิดดีลคู่แรกใน Q1 นี้ โอนสินทรัพย์ไตรมาส 2 และบันทึกกำไรครึ่งหลังปี 65 ทันทึบบล.เมย์แบ่งก้า ซึ่ก้าไร Q4/64 ของ JMT นิวไฮ ราคาเป้าหมาย 80 บาท ด้าน “ผยอง” เผยกรุงเทพฯ (KTB) พร้อมตั้ง AMC กลางปีนี้ มีบริษัทในตลาดหุ้นเข้ามาเจรจาแล้ว 3-4 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศหลักเกณฑ์การร่วมทุนระหว่างธนาคารพาณิชย์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ AMC เพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 และมีผลบังคับใช้แล้ววานนี้ (27 ม.ค.) โดยมีประเด็นสำคัญ คือ 1. การจัดตั้ง

อ่านต่อหน้า 27

JMT

บริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารและ AMC รวมทั้งขอใบอนุญาต AMC ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค. 2567

2. กิจการร่วมทุน สามารถรับซื้อหรือรับโอนเฉพาะสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและอสังหาริมทรัพย์หรือการขายที่ได้มาจากการชำระหนี้โดยต้องรับซื้อในมูลค่ายุติธรรม

3. กิจการร่วมทุน จะมีอายุการดำเนินงานไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันที่เริ่มดำเนินงาน

4. ธนาคารสามารถถือหุ้นในกิจการร่วมทุนมากกว่า 10% ได้ และ 5. ธนาคารสามารถให้สินเชื่อมากกว่า 25% ได้

ทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) หรือ KTBST มองการประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นบวกต่อกลุ่มการเงิน (Finance) และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ โดยประเมินว่าเกณฑ์การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ข้างต้นจะเป็นการปลดล็อกการจัดตั้งกิจการร่วมทุนเพื่อบริหารจัดการหนี้เสีย หรือ สินเชื่อที่มี

หลักประกัน (secured loan) และคาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนของการจัดตั้งและผลดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน ในครึ่งปีหลังปี 2565 อิงระยะเวลาในการจัดตั้ง และแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 3-4 เดือน และระยะเวลาขอใบอนุญาต AMC จำนวน 1 เดือน

สำหรับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนข้างต้น จะส่งผลบวกต่อผู้ประกอบการ AMC เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM, บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT และ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO อิงจากขนาดพอร์ตหนี้เสีย, ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการบริหารหนี้เสีย, และฐานเงินทุนในการเข้าลงทุน Joint Venture ทั้งนี้ยังคงมีนักการลงทุนในกลุ่ม Finance “เท่ากับตลาด” และ Top pick เป็น JMT แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 80.00 บาท และจากประเด็นดังกล่าวจะเห็นการเก็งกำไรของ BAM เป้า 20.50 บาท เนื่องจากได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งสำหรับ BAM มีโอกาสที่จะปรับประมาณการกำไร และราคาเป้าหมายขึ้นจากการปลดล็อกบริษัทร่วมทุน ที่จะช่วยหนุนผลการดำเนินงานในระยะยาว

ส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์ มีมุมมอง

เป็นบวกต่อประเด็นดังกล่าว โดยธนาคารที่ได้ประโยชน์เรียงตามสัดส่วนสินเชื่อรายใหญ่ รวมทั้ง SME และ สินเชื่อบัตรเครดิต และส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB, ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ TTB, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP และ บริษัท ทีเอสไอไฟแนนซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO โดยยังคงให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มธนาคารเป็น “มากกว่าตลาด” เลือก SCB แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 150.0 บาท และ TTB เป้าหมาย 1.80 บาท เป็น Top pick และจากประเด็นดังกล่าวจะเห็นการ

เก็งกำไรของ KBANK เป้า 172 บาท มากขึ้นได้เพราะได้ประโยชน์สูงสุดจากการลดภาระการตั้งสำรอง และส่วนแบ่งจากบริษัทร่วมทุนด้านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แนะนำ “ซื้อ” JMT ซึ่งกลุ่มบริหารสินทรัพย์ รั้งบั๊จจัยบวกจากล่าสุด รพท. อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนกับ AMC ได้เป็นการชั่วคราว หรือ 15 ปี เพื่อแก้ปัญหา NPL ที่เป็นผลจาก COVID-19 โดยสามารถตั้งกิจการร่วมทุนได้ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ 50 : 50

“เป็นอีกหนึ่งพัฒนาการบวกของเซกเตอร์ AMC ที่ปลดล็อกความไม่ชัดเจนโครงสร้างการร่วมทุน และขั้นตอนทำงานช่วงก่อนหน้า โดย JMT กับ KBANK จะเป็นการร่วมทุนต้นแบบแรกที่เกิดขึ้น จะสามารถดำเนินการต่อได้ตามแผน (ไตรมาส 1/2565) โดยโอนสินทรัพย์ในไตรมาส 2/2565 และรับรู้กำไรได้ในครึ่งหลังของปี 2565 ทันทึบบล.เมย์แบงก์ฯ ระบุ

บล.เมย์แบงก์ฯ เผยอีกว่า ในไตรมาส 1/2565 จะเริ่มเห็นธนาคารพาณิชย์อื่นจับมือกับพันธมิตรในกลุ่มฯ และมองว่า JMT จะเป็นบริษัทที่มีความพร้อมมากที่สุดทั้งด้านเงินทุนและประสบการณ์ ดังนั้น JMT จะได้ประโยชน์สูงสุด ประกอบกับงบไตรมาสที่ 4/2564 ที่คาดว่าจะทำจุดสูงสุดใหม่ นำทยอยสะสมเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 80 บาท ก่อนหน้านั้นบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 28 มกราคม 2565

ปีที่: 28

ฉบับที่: 6869

หน้า: 1 (กลาง), 27

Col.Inch: 77.12 Ad Value: 84,832

PRValue (x3): 254,496

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: JMT รุกปิดดีลแบ่งกั๊ง AMC กรุงไทยเคาะร่วมทุนกลางปี

เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติอนุมัติในหลักการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท ลูกของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK โดยจะมีการจัดตั้งบริษัท ร่วมทุน 2 บริษัทเพื่อประกอบธุรกิจร่วมกัน 2 ประเภท

สำหรับธุรกิจ 2 ประเภท คือ ธุรกิจให้บริการงานติดตามหนี้ (Debt Collection Business) และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วย คุณภาพ (Asset Management Business) ในสัดส่วนการถือหุ้น บริษัท JMT ถือหุ้นน้อยกว่า 50% บริษัทลูกของธนาคารกสิกรไทยถือ หุ้นมากกว่า 50% การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแนว นโยบายการหารือ และการได้รับอนุมัติขึ้นอยู่กับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่น รวมทั้งการเจรจาทำสัญญาร่วมทุน คาดว่าจะ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนทั้ง 2 บริษัท แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกปี 2565

กรุงไทยจัดตั้ง AMC

ด้านนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เปิดเผยว่า ธนาคารอยู่ระหว่างศึกษาจัด ตั้งบริษัทร่วมทุนทำธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ หรือ AMC โดยขณะนี้ไม่มีพันธมิตรในธุรกิจ รับบริหารหนี้เข้ามาเจรจากับธนาคารแล้ว 3-4 บริษัท มีทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (บจ.) และนอกตลาดหลักทรัพย์

“หากได้ข้อสรุปด้านพันธมิตรที่จะเข้ามา ร่วมทุน ขั้นตอนต่อไปธนาคารจะเสนอคณะกรรมการธนาคาร (บอร์ด) พิจารณาเห็นชอบ และจะเห็นความชัดเจนและจัดตั้งได้นับจาก ช่วงกลางปี 2565 เป็นต้นไป” นายผยง กล่าว

สำหรับบริษัท AMC ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือ ในการบริหารหนี้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาก เดิมธนาคารตัดขายหนี้เสียในแต่ละปีซึ่งขึ้นอยู่กับ สถานการณ์และราคาที่เหมาะสมอยู่แล้ว เช่น ปี 2564 ธนาคารตัดขายหนี้ประมาณ 2,000

ล้านบาท นับว่าน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา หลังจาก มีบริษัทร่วมทุนฯ ธนาคารก็สามารถบริหารจัดการหนี้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนแนวโน้ม NPL ในปีนี้ธนาคารยังคงรักษาให้อยู่ระดับต่ำ พร้อมกับดูแลลูกค้า อย่างใกล้ชิด ด้านการตั้งสำรองหนี้เสียในปี นี้ยังคงเป็นไปในทิศทางเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง

“เรื่องการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนบริหาร หนี้เสียถือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ธนาคาร สนใจ ตอนนี้อยู่ระหว่างทำการศึกษาก็ มี 3-4 รายเข้ามาคุยด้วย เราเองก็ไม่ปิดกั้น” นายผยง กล่าว

ขณะที่แนวโน้มธุรกิจของกรุงไทยในปี นี้จะเป็นปีที่ไปในทิศทางเติบโตในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการปล่อยสินเชื่อที่ธนาคารยังคงมี แผนผลักดันให้เติบโตต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ธนาคารมีแผนที่จะออกสินเชื่อบริการรูปแบบใหม่ ๆ สู่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นด้วย รวมถึงการต่อยอดการเติบโตในแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

นายผยง กล่าวอีกว่า ธนาคารได้ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม พัฒนาระบบการ “ยื่น คำฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)” เพื่อเพิ่ม ช่องทางในการยื่นคำฟ้องและเข้าถึงกระบวนการ ยุติธรรมได้สะดวกมากขึ้น ตามนโยบายของ ประธานศาลฎีกา เพื่อยกระดับการให้บริการ แก่ประชาชนได้ครอบคลุมและรวดเร็วขึ้น ตอบ โจทย์สำนักงานศาลยุติธรรม ในการต่อยอด ระบบ e-Filing ในการยื่นคำฟ้องคดีผู้บริโภค ประเภทซื้อขายออนไลน์ เพื่อรองรับการยื่น คำฟ้องจากผู้เสียหายทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็น ครั้งแรกในการให้บริการประชาชนสามารถยื่น คำร้องผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องมีทนายความและไม่ต้องมาศาล